
ระเบียบวาระการประชุม 
กรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

คร้ังที่    ๑/๒๕๕๓ 
วันศุกร์ที่  ๓  กันยายน   ๒๕๕๓   เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย (ชั้น ๘)  อาคารอ านวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  -------------------------------------------- 

 
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
                                   - จากนายกสมาคมศิษย์เก่า 
                                   - แนะน ากรรมการสมาคม 
                                   - จากท่ีปรึกษาสมาคม  (อธิการบดี) 
                                   - จากประธานจัดงานศิษย์เก่าสัมพันธ์  ปี  ๒๕๔๖  (พลตรีบุญส่ง ก าภู)  
     พร้อมมอบเงินรายได้ให้สมาคม  เพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป  
  
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองพิจารณา 
                                   - การด าเนินงานของสมาคม 
                                   - การจัดกิจกรรมของสมาคม  (ตามวัตถุประสงค์)  
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
  
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 



 

๒ 
 

รานงานการประชุม 
กรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

คร้ังที่     ๑/๒๕๕๓ 
วันศุกร์ที่  ๓  กันยายน   ๒๕๕๓   เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย (ชั้น ๘)  อาคารอ านวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  -------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. ผศ.นิรัตน์ จรจิตร  นายกสมาคมศิษย์เก่า   
๒. พลตรีบุญส่ง   ก าภู  อุปนายก    
๓. นายคิด   เกตุแสง  กรรมการ     
๔. นายสมพงษ์   ช่วยเนียม  กรรมการ    
๕. นายสมปอง   บัวบาน  กรรมการ    
๖. ผศ.ดร.ประสิทธิ์   สังขมณี  กรรมการ    
๗. รศ.ยาใจ   โรจนวงศ์ชัย  กรรมการและนายทะเบียน    
๘. นายญาณพัฒน์   ชูชื่น  กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน      
๙. นายศุภกร   หนูสม  กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน     
๑๐. นายอดุลย์   หวังจิ  กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม    
๑๑. ผศ.ประสิทธิ์   ฤทธาภิรมย์         กรรมการและสาราณียกร    
๑๒. นายจรูญ   ลมุล  กรรมการที่ปรึกษา 
๑๓. ดร.จ ารัส   นองมาก  กรรมการที่ปรึกษา 
๑๔. นายจ าลอง   สวนะคุณานนท์  กรรมการที่ปรึกษา  
๑๕. นางมลิวัลย์   อินทะเสาระ  กรรมการที่ปรึกษา 
๑๖. ผศ.วิเชียร   แก้วบุญส่ง  กรรมการที่ปรึกษา 
๑๗. ผศ.สนอง  สุวรรณวงศ์  กรรมการที่ปรึกษา 
๑๘. ผศ.นิตยา   ธัญญพาณิชย์  กรรมการและเลขานุการ      
๑๙. น.ส.จุฑามาศ   แก้วศรี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
๒๐. น.ส.สุภาพร   ขุนทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 
 
  



 

๓ 
 

ผู้ไม่มาประชุม  
๑. นายประสงค์   บริรักษ์ อุปนายก  ติดภารกิจ 
๒. นายศุภสัณห์   หนูสวัสดิ์ กรรมการ  ติดภารกิจ 
๓. นายเจริญ   เข็มจะระ กรรมการ  ติดภารกิจ 
๔. นายพิรุณ   พรหมจรรย์ กรรมการ  ติดภารกิจ 
๕. รศ.วรรณี   ธรรมโชติ กรรมการ ติดภารกิจ 
๖. น.ส.ทัศนีย์   รัตนมณี กรรมการและเหรัญญิก ติดภารกิจ 
๗. นางปวริศา   สุวรรณโชติ กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก  ติดภารกิจ 
๘. นางมุจรินทร์   ทองนวล กรรมการและประชาสัมพันธ์ ติดภารกิจ 
๙. ร.ต.ต.เกรียงไกรยุทธ      ปักษา    กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์   ติดภารกิจ  
๑๐. น.ส.ญวิภา   รัศมีสุขานนท์     กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์  ติดภารกิจ 
๑๑. รศ.ล าดวน   เกษตรสุนทร กรรมการและปฏิคม  ติดภารกิจ 

เร่ิมประชุม  เวลา    ๑๐.๒๐    น. 
 ผศ.นิรัตน์   จรจิตร   นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  นับจ านวนผู้เข้าประชุม เมื่อครบ
องค์ประชุมแล้วได้เร่ิมประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่   ๑      เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
เร่ืองแจ้งเพื่อทราบจากนายกสมาคม 

  ผศ.นิรัตน์  จรจิตร  นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณ
คณะกรรมการที่ปรึกษา  และคณะกรรมการสมาคมทุกคน ที่ยินดีรับเชิญเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการสมาคมด้วยความเต็มใจ  พร้อมขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม  ซึ่งเดินทางมาจากภูมิล าเนาซึ่งอยู่ไกล 
เช่น จากกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ตลอดจนพัทลุง และตรัง  ต่อจากนั้นได้กล่าวถึงความตั้งใจในการท างานของ
สมาคมซึ่งควรจะอ านวยประโยชน์แก่ศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัย  ซึ่งได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๒ นับเวลาได้ถึง 
๙๑ ปี ต่อมานายกสมาคมขอให้คณะกรรมการแนะน าตนเองต่อที่ประชุม 

 หลังจากคณะกรรมการได้แนะน าตนเองต่อที่ประชุมแล้ว ประธานได้แจ้งเร่ือง ผศ.ดร.ไพโรจน์   
ด้วงวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ให้ความส าคัญต่อสมาคม  ได้ขออนุมัติงบประมาณจาก  
สภามหาวิทยาลัยเพื่อสร้างอาคารสมาคมศิษย์เก่าเป็นอาคารเอกเทศ  และได้เชิญ ผศ.ดร.ประสิทธิ์  สังขมณี  
รักษาราชการแทนอธิการบดี  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและแจ้งข้อมูลการก่อสร้างสมาคมให้กรรมการ
รับทราบ 

 



 

๔ 
 
 ผศ.ดร.ประสิทธิ์  สังขมณี  รักษาราชการแทนอธิการบดี  กล่าวต้อนรับและขอบคุณคณะกรรมการ
สมาคม  และแจ้งความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารสมาคม ซึ่งด าเนินการไปแล้วประมาณ  ๖๐%  โดยส่วนของ
โครงสร้างเสร็จแล้ว  รอการฉาบตกแต่งผิวและปูพื้น  สถานที่ตั้งของอาคารสมาคมอยู่ใกล้กับบริเวณสนามกีฬา  
อาคารหลังนี้ใช้งบประมาณ ๑๐.๔ ล้านบาท แนวคิดเกี่ยวกับการใช้อาคาร อยากให้มีห้องเกียรติคุณ  เชิดชูเกียรติ
ผู้บริหารต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน   อย่างไรก็ตามสมาคมอาจให้แนวคิดหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ 

 ประธานขอบคุณอธิการบดีที่ให้ความส าคัญ  และสนับสนุนการด าเนินงานของสมาคม  

ต่อจากนั้น พลตรีบุญส่ง ก าภู ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ขณะที่ประธานด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ขอให้ พล.ต.บุญส่ง ก าภู เป็นประธานจัดงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
(ฝ.ค. สฝ. วค. และ สถาบันราชภัฏสงขลา) การจัดงานคร้ังนั้นได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะกรรมการจัด
งานและศิษย์เก่า ท าให้การจัดงานบรรลุตามวัตถุประสงค์   และมีเงินสุทธิจ านวน ๗๐๐,๐๑๒,๒๒ บาท   
(เจ็ดแสนสิบสองบาทยี่สิบสองสตางค์) ซึ่ง พล.ต.บุญส่ง ก าภู จะมอบให้กับนายกสมาคมในวันนี้ 

 จากนั้น พล.ต. บุญส่ง ก าภู ได้มอบสมุดบัญชีธนาคารให้กับประธาน  ประธานแจ้งเร่ือง ผู้มีอ านาจ  
ลงนามเบิกจ่ายเงิน ว่า การเบิกจ่ายต้องลงนามโดยคณะกรรมการ จ านวน ๓ ใน ๔ คน ประกอบด้วย 
 ๑. ผศ.นิรัตน์   จรจิตร   นายกสมาคม  
 ๒. พล.ต.บุญส่ง  ก าภู อุปนายกสมาคม  
 ๓. นางทัศนีย์ รัตนมณี   เหรัญญิก  
 ๔. ผศ.นิตยา   ธัญญพาณิชย์  กรรมการและเลขานุการ 

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ืองพิจารณาการด าเนินงานของสมาคม 

  ประธานเชิญคณะกรรมการให้ข้อคิดเห็น และช่วยกันพิจารณาการจัดกิจกรรมอันเป็นการด าเนินงาน
ของสมาคม  คณะกรรมการเสนอความคิดเห็น  ดังนี้ 

 ผศ.วิเชียร  แก้วบุญส่ง  เสนอ  
๑. ให้จัดท าสารสมาคมศิษย์เก่า เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์เก่า และระหว่างศิษย์เก่า

กับมหาวิทยาลัย 
๒. จัดท าเวปไซต์ของสมาคมโดยตรง ขณะนี้ยังเป็นเวปไซต์อยู่ในหน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนา

นักศึกษา 

  รศ.ยาใจ  โรจนวงศ์ชัย  กรรมการและนายทะเบียน แจ้งว่าขณะนี้ข้อมูลของสมาคมศิษย์เก่ายังอยู่ใน
หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์  แต่เมื่อมีข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันแล้วเช่นนี้  ต่อไปจะเปิดเวปไซต์ของสมาคมโดยตรง 
และจะได้ก าหนดเลขรหัสของสมาชิกซึ่งมีอยู่ ๔ ประเภท ให้เป็นระบบต่อไป  ขณะนี้มีผู้สมัครเป็นสมาชิก  



 

๕ 
 
โดยลงทะเบียนออนไลน์แล้วจ านวน  ๑,๒๕๙ คน สมัครโดยกรอกข้อมูลในกระดาษแบบบันทึกข้อมูล จ านวน
ประมาณ ๘๐๐ คน และที่ท่านประธานน ามามอบให้อีกประมาณ ๔๐๐ คน ซึ่งบางส่วนข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ 

 นายจ าลอง  สวนะคุณานนท์ เสนอความคิดเห็น เร่ืองเครือข่ายสมาชิก โดยให้ติดตามขอข้อมูลจาก
หนังสือรุ่น และจากการสังสรรค์ของรุ่นต่าง ๆ ซึ่งมักจะจัดเป็นประจ าทุกปี 

 ประธานสรุปว่า  ได้แนวคิดการด าเนินงานในช่วงนี้ ๒ ประการคือ  
๑. การท าสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
๒. การจัดเก็บข้อมูล จากหนังสือสังสรรค์รุ่น และหนังสืออนุสรณ์ 

  ผศ.สนอง  สุวรรณวงศ์ เสนอว่า  
๑. ควรท าเข็มเคร่ืองหมายของสมาคมเพื่อจ าหน่ายให้สมาชิก 
๒. กรรมการสมาคม ควรออกตระเวนประสานสัมพันธ์เยี่ยมเยียนแกนน าของศิษย์เก่าที่อยู่ในจังหวัดต่าง ๆ  

  นายสมปอง  บัวบาน  สนับสนุนการจัดท าสารของสมาคมศิษย์เก่า  การจัดท าเวปไซต์ของสมาคม  และ
ย้ าเร่ืองการสังสรรค์รุ่น  ตัวอย่างเช่น ในรุ่นของนายสมปอง  บัวบาน (ป.กศ. ๐๖ ป.กศ.สูง ๑๐) จัดสังสรรค์ปีละ
คร้ัง หมุนเวียนกันไปในจังหวัดตรัง พัทลุง สุราษฏร์ธานี และสงขลา มีผู้มาชุมนุมประมาณ ๒๐๐ คน ในปี 
๒๕๕๓ จะมีการจัดสังสรรค์ที่จังหวัดสงขลา  และมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

๑. ให้สมาคมเป็นศูนย์กลางการพบปะของสมาชิกแต่ละรุ่น 
๒. มีศิษย์เก่าฝากความมาว่า อยากให้ท าประวัติของสมาชิกเป็นหนังสือจัดจ าหน่ายให้แก่สมาชิก 
๓. ควรประชาสัมพันธ์บัญชีเงินฝากของสมาคม เผื่อสมาชิกคนใด หรือรุ่นใด ประสงค์จะบริจาค

สมทบ 
๔. ห้องพักศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพโรงแรม (สงขลาพาเลซ) ของมหาวิทยาลัย ควรจะบริการในอัตรา

พิเศษส าหรับศิษย์เก่า และประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน 
๕. ควรมีกิจกรรมการมอบโล่ เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่ท าคุณประโยชน์ หรือเป็นบุคคลตัวอย่าง อาจจัด  

๒ หรือ ๓ ปี ต่อคร้ังก็ได้ โดยสามารถคัดเลือกมาจากจังหวัดละ ๑- ๒ คน ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งอนุกรรมการที่มาจาก
จังหวัดต่าง ๆ เพราะจะสามารถเป็นผู้เชื่อมโยงได้ดี 

  ประธานสรุปว่า  ในการประชุมหาแนวทางด าเนินการ  เมื่อคราวประชุมร่างข้อบังคับของสมาคม เราเคย
คิดกันว่า จะให้จัดตั้งชมรมศิษย์เก่าในแต่ละจังหวัด  การแต่งต้ังอนุกรรมการอาจจะมาจากประธานหรือ  
รองประธานชมรมที่เราคิดจะให้มีขึ้นก็ได้ 

 ดร.จ ารัส    นองมาก  เสนอแนะดังนี้  
๑. แนวทางการด าเนินงานของสมาคม 

- การด าเนินงานของสมาคมฯ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์จะต้องมีงบประมาณสนับสนุน  
แต่ในข้อบังคับไม่ได้กล่าวถึงการหารายได้  และผู้รับผิดชอบในการหารายได้ที่ชัดเจน 



 

๖ 
 

- คณะกรรมการบริหาร อาจให้อ านาจตามข้อบังคับข้อ ๑๒ ในการแต่งต้ังคณะบุคคล เพื่อหา
รายได้เป็นชุดๆ ตามความเหมาะสม และลักษณะการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้  โดยกิจกรรมเหล่านั้น  จะต้อง
เกื้อหนุนต่อพันธกิจและช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสมาคมได้ด้วย 

- คณะกรรมการควรจัดล าดับความส าคัญ และห้วงเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละประเภท  
ให้เหมาะสมเป็น Rood Map ของการด าเนินงานของสมาคมฯ ตลอดช่วงเวลา ๓ ปี ตามวาระของคณะกรรมการ  

๒. การจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ 
- ควรมีแผนการด าเนินงานในช่วง ๓ ปี เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้อง  
- ในแต่ละวัตถุประสงค์ ควรก าหนดตัวชี้วัด (KPI) ที่เป็นรูปธรรม ว่ามีอะไรบ้าง ในตัวชี้วัดแต่ละ

ตัว  ต้องการให้ส าเร็จแค่ไหน ซึ่งจะมีเป้าหมายชัดเจน ในแต่ละปี ทั้งสามปี  ตามวาระของกรรมการ และเพื่อ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายจะมีวิธีการหรือกลยุทธ์อย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบ (ตามแบบตัวอย่างที่แนบ) 

- ควรมีการประเมินการด าเนินงาน แต่ละวัตถุประสงค์  แต่ละปี ว่าด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย
หรือไม่ เพื่อปรับแก้ หรือตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้นตามกระบวนการประกันคุณภาพ 

(ตัวอย่าง) 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด าเนินงานแต่ละวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์    เป็นศูนย์กลางในการติดต่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2553 2554 2555 
๑. จ านวนวารสารที่สมาชิกได้รับจากสมาคม 
 
๒. ร้อยละของความพึงพอใจของสมาชิก 
๓. มี e-documents ผ่าน website ของสมาคม 

ฯลฯ 

ไม่น้อยกว่า 
๑ คร้ัง 
๗๕% 
 

ไม่น้อยกว่า 
๒ คร้ัง 
๘๐% 
 

ไม่น้อยกว่า 
๒ คร้ัง 
๙๐% 
 

จนท.สมาคม 

หมายเหตุ    หมายถึงมีและข้อมูลเป็นปัจจุบันเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าชม 
 

กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
๑. ปรับระบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือ Out source งานบางอย่าง 
๒. จัดท า Website ของสมาคม และปรับให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
๓. จัดท าข่าวสารถึงสมาชิก โดยก าหนดวาระที่ชัดเจน 
๔. สอบถามความคิดเห็นของสมาชิก เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง 

ฯลฯ 



 

๗ 
 
  ประธานขอบคุณต่อข้อเสนอแนะ และแจ้งว่า จะได้มอบหมายกรรมการให้ช่วยกันวางแผน  
การด าเนินงานของสมาคมตามที่เสนอต่อไป 

 นางมลิวัลย์ อินทะเสาระ  ให้ข้อคิดว่า ท าอย่างไรเราจึงจะหาสมาชิกให้ได้มาก ๆ การประชาสัมพันธ์
ขอให้เจาะเข้าไปในแต่ละรุ่น ถ้าเรามีสมาชิกมาก ๆ เราจะจัดงานได้ง่าย โดยอาศัยแกนน าของแต่ละรุ่น 

 นายคิด  เกตุแสง  สนับสนุนเร่ืองการระดมหาสมาชิก  เน้นการประชาสัมพันธ์ และควรมี บัตรสมาชิก
ของสมาคม 

 ผศ.ดร.ประสิทธิ์  สังขมณี  เสนอว่า  
๑. ให้แยกเวปไซต์เป็นของสมาคม สมัครออนไลน์ และพิมพ์บัตรสมาชิกออกมาได้เลย 
๒. ก าหนดเลขรหัสบัตร 
๓. บัตรสมาชิกที่บริการส่วนลด สามารถท าได้ แต่ควรท าให้เป็นระบบ โดยการท าความตกลงกับ

มหาวิทยาลัยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
  นอกจากนั้นยังแจ้งว่า มหาวิทยาลัยก าลังสร้างสระว่ายน้ าขนาดมาตรฐาน และมีห้องอาหารบริการ ซึ่งจะ
เอ้ือต่อสมาชิกของสมาคมได้ดียิ่งขึ้น 

 ดร.จ ารัส  นองมาก เสนอเพิ่มเติมว่า นายกสมาคมควรตั้งกรรมการจัดท า roodmap จัด events   
คิดกิจกรรมหารายได้  อาจจัดหนังสือขาย  เอาผลงานเขียนมาจัดเป็นหนังสืออ่านประกอบโดยประสานกับ
มหาวิทยาลัย 

 น าวัตถุประสงค์ของสมาคม มาจัดท าเป็นแผนงานก าหนดเป้าหมาย และก าหนดตัวชี้วัดกี่ข้อ แล้วมีการ
ประเมิน ควรมีเวปไซต์ของสมาคมมี e – documents เพื่อเป็นการประหยัด และต้องปรับระบบการท าหน้าที่ เช่น 
จ้างท าคนข้อมูล  มีการออกจดหมายข่าวเป็นเอกสาร และเป็น e – documents ออกแบบสอบถามสมาชิก ฯลฯ 

 ประธานสรุปว่า  การประชุมในวันนี้ได้รับเร่ืองเพื่อพิจารณาด าเนินงานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จะตั้ง
กรรมการช่วยกันคิดและช่วยกันท าต่อไป  

ระเบียบวาระที่  ๓     เร่ืองอ่ืนๆ   

  นายสมปอง  บัวบาน กล่าวว่า ในข้อบังคับยังกล่าวถึงระเบียบเช่น ในข้อ ๑๓ ต้องพิจารณา  
ออกระเบียบให้สอดคล้องกับข้อบังคับด้วย 

 ประธานรับข้อเสนอ  

  ประธานกล่าวขอบคุณ คณะกรรมการ และเชิญรับประทานอาหารร่วมกันที่ห้องอาหาร  
ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพโรงแรม (สงขลาพาเลซ)    และกล่าวปิดประชุม 



 

๘ 
 
เลิกประชุม    ๑๒.๓๐    น. 

             
(นางสาวสุภาพร  ขุนทอง) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

(นางสาวจุฑามาศ  แก้วศรี) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

(ผศ.นิตยา  ธัญญพาณิชย์) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


